

Phát huy truyền thống “mở đường thẳng lợi”

Giữa tháng 4 lịch sử này, những cựu chiến binh (CCB) thuộc Ban Liên lạc Lữ đoàn Công binh 299 (Quân đoàn 1) lại có dịp hội ngộ bên nhau ôn lại kỷ niệm chiến trường. Chiến tranh đi qua, những thanh niên cường tráng ngày ấy giờ đã là những CCB tóc bạc, da mồi nhưng ký ức về những ngày phá núi, bạt rừng vẫn vẹn nguyên trong tâm tưởng.

Khu vườn trồng nhà của CCB Trần Văn Minh, thôn Lộc Tiên, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) trông rất nhiều hoa lan. Mùa này lan đua nhau khoe sắc. Cái nguyên cơ trông lan của ông Minh một phần vì sở thích nhưng hơn hết, trồng lan để ông thỏa nỗi nhớ đồng đội, nhớ chiến trường xưa. CCB Trần Văn Minh nhớ lại: Đầu năm 1975, những thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi chúng tôi lên đường tòng quân. Chúng tôi được biên chế về Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 299. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Quân đoàn 1 được giao nhiệm vụ tấn công hướng phía Bắc vào Sài Gòn. Lữ đoàn công binh 299 nhận lệnh đi trước mở đường. Ngày đó, để bảo đảm quân số cho chiến trường, chúng tôi được lệnh hành quân sau 3 ngày nghỉ ngơi. Vì thế, lính “binh nhì” chúng tôi vừa hành quân, vừa huấn luyện. Chính sự khắc nghiệt nơi chiến trường và lòng căm thù, quyết tâm của mỗi chiến sĩ mà Lữ đoàn Công binh 299 đã làm nên nhiều điều kỳ diệu.

Làm ngấm Bến Bấu trước cửa ngõ Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Lữ đoàn nhằm tạo thuận lợi cho các đoàn xe của ta chở vũ khí vượt sông tiến sát vào sào huyệt của địch. Ngày 19/4/1975, đơn vị bí mật tập kết tại bờ sông nơi cấp trên chọn làm ngấm vượt sông. Hai bên bờ tre, vầu mọc cao, um tùm. Từ mặt đất xuống đáy sông khoảng 4m. Do là mùa khô nên nước sông chỉ sâu khoảng 1,7m. Với sự thông minh, nhanh trí của mình, bộ đội ta đã lấy tre sáng chế thành sọt, rọ để đựng đá sỏi ngấm vào các sọt tre kê ngấm. Các bè đá chống lên nhau, ken khít vào tạo thành bộ phận cửa, đục kết nối để thành mảng, thành bè. Một bộ phận ngấm mình dưới sông mở đá, sỏi cho vào các sọt tre kê ngấm. Các bè đá chống lên nhau, ken khít vào tạo thành một khối vững chắc. Các chiến sĩ công binh niu tay nhau chống cho với dòng nước chảy xiết để đặt các mảng rọ đá vào đúng vị trí. Khi mặt ngấm đạt độ cao quy định thì việc hạ độ dốc ở hai bờ cũng hoàn thành. Máy bay trinh sát địch phát hiện, chúng cho máy bay F5, C130 ra ném bom về phía ngấm khiến một xe hỏng, một chiến sĩ của Lữ đoàn hy sinh. Cả Lữ đoàn nhanh chóng cơ động nhanh để khắc phục sự cố.



Các cựu chiến binh Ban Liên lạc Lữ đoàn Công binh 299 (Quân đoàn 1) trong ngày gặp mặt đồng đội.

Chiều ngày 29/4/1975 toàn bộ lực lượng bộ binh của các đơn vị và xe cơ giới của Quân đoàn 1 đã hòa chung vào dòng nước nhưng không gì ngăn nổi quyết tâm của chúng tôi.

Rạng sáng ngày 30/4/1975, trên các hướng tiến công của Quân đoàn 1 phối thuộc với các đơn vị chủ lực của ta đóng loạt nổ súng tiến công đánh chiếm các mục tiêu quy định, phá vỡ phòng thủ phía ngoài của địch ở xung quanh Sài Gòn. CCB Trần Công Lý, thôn Ngọc Tiên, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) xúc động nhớ lại một kỷ niệm mà ông tận mắt chứng kiến: Đường tiến vào Sài Gòn phải vượt qua cây cầu Bình Triệu và cầu Bình Lợi. Lúc này, địch chiếm cứ ở đầu phía

thay ca nhau làm việc liên tục ngày đêm để kịp tiến độ. Dù khó khăn, vất vả, máu chiến sĩ hòa chung vào dòng nước nhưng không gì ngăn nổi quyết tâm của chúng tôi.

Rạng sáng ngày 30/4/1975, trên các hướng tiến công của Quân đoàn 1 phối thuộc với các đơn vị chủ lực của ta đóng loạt nổ súng tiến công đánh chiếm các mục tiêu quy định, phá vỡ phòng thủ phía ngoài của địch ở xung quanh Sài Gòn. CCB Trần Công Lý, thôn Ngọc Tiên, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) xúc động nhớ lại một kỷ niệm mà ông tận mắt chứng kiến: Đường tiến vào Sài Gòn phải vượt qua cây cầu Bình Triệu và cầu Bình Lợi. Lúc này, địch chiếm cứ ở đầu phía

Sức hút từ mô hình thư viện xanh

Mô hình thư viện xanh được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát động từ năm học 2008 - 2009. Đến nay, nhiều trường học, đặc biệt là các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã đưa mô hình thư viện xanh vào hoạt động. Đây là một trong những tiêu chí nằm trong chương trình “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra từ năm 2008.

Năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục Thái Thụy đã phát động phong trào xây dựng thư viện xanh phù hợp với mỗi nhà trường, mở rộng không gian đọc cho học sinh vượt ra khỏi không gian của các phòng đọc, thư viện, tạo hứng thú và thuận tiện cho việc đọc sách của học sinh. Việc xây dựng thư viện xanh đã thu hút được sự vào cuộc của các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội góp phần làm nên diện mạo mới cho khuôn viên nhà trường thêm đẹp và thân thiện hơn. Đến nay, toàn huyện có 41 trường xây dựng thư viện xanh (tăng thêm 34 trường so với năm học trước). Bên cạnh đó, để thúc đẩy văn hóa đọc, toàn huyện xây dựng được 615 tủ sách phụ huynh đặt tại lớp học với 72.570 đầu sách. Để mô hình thư viện xanh đạt hiệu quả, các trường trong huyện đã tận dụng diện tích không gian nhỏ hẹp nhưng có các gốc cây lớn, đóng các tủ sách nhỏ, nhiều màu sắc để thu hút các em học sinh đọc sách hàng ngày. Các hàng ghế đá được đặt ngay dưới các bóng mát cây xanh ngoài sân trường, giúp học sinh dễ dàng chọn lựa sách ngồi đọc trong giờ ra chơi. Ngoài ra, các trường còn tổ chức cho học sinh viết số nhật ký, kể lại câu chuyện dưới hình thức sân khấu hóa sau khi đọc sách để hiểu được ý nghĩa của việc đọc và ứng dụng vào thực tiễn.



Học sinh Trường Tiểu học Phú Châu hằng say đọc sách tại thư viện xanh ngoài trời vào giờ ra chơi.

Cùng với huyện Thái Thụy, các trường học tại các huyện, thành phố đang tích cực kêu gọi xã hội hóa giáo dục để xây dựng thư viện xanh trong trường học, tăng nguồn sách cho học sinh đọc, tham khảo. Vừa qua, Trường Tiểu học Nguyễn Xá (Vũ Thư) đã tổ chức cho học sinh tham gia ngày hội đọc sách. Với sự tham gia tích cực của học sinh, các em đã thể hiện khả năng tuyên truyền và tìm hiểu về sách thông qua các phần thi: kể chuyện theo sách, hái hoa dân chủ, đi siêu thị, đặc biệt là phần giới thiệu về mô hình thư viện xanh và các hoạt động diễn ra hàng ngày tại thư viện. Theo cô giáo Trần Thị Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường, nhận thấy việc đọc sách đóng vai trò quan trọng giúp học sinh hình thành kiến thức và thúc đẩy phong trào tự học, nhà trường đã phát động cán bộ, giáo viên và kêu gọi xã hội hóa để xây dựng thư viện xanh. Đến năm học 2016 - 2017, mô hình thư viện xanh được đầu tư trên 90 triệu đồng đã được xây dựng hoàn thiện phục vụ việc đọc sách của học sinh, qua đó góp phần giúp nhà trường thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học. Chị Trần Thị Hoa, Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh nhà trường và nhiều phụ huynh khác chia sẻ rằng: Con tôi rất thích được đọc sách tại thư viện xanh bởi không gian thoáng mát, không gò bó, đặc biệt, thư viện xanh có rất nhiều sách, truyện hay và ý nghĩa.

Thư viện xanh tại các trường hiện nay đều có không gian rộng mở, là nơi bồi dưỡng kiến thức và tạo môi trường thân thiện để học sinh phát triển toàn diện tri thức, hình thành thói quen đọc sách, tự rèn luyện bản thân. Cô giáo Đỗ Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Duyên Hải (Hưng Hà) chia sẻ: Trong thời đại bùng nổ thông tin, trước những trang mạng xã hội tràn lan kèm theo các thông tin lệch lạc, phiến diện thì việc đọc sách có chọn lọc sẽ rất bổ ích. Việc duy trì, phát triển văn hóa đọc giúp học sinh lĩnh hội các giá trị văn hóa, hình thành và phát triển kỹ năng tiếp thông tin, tiếp nhận tri thức góp phần hình thành nhân cách. Vì vậy, việc xây dựng và đổi mới hoạt động thư viện, phát triển văn hóa đọc trong trường học thực sự cần thiết và có ý nghĩa, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường.

DẶNG ANH

NAM ĐƯỜNG

Xây dựng bia chiến công đánh Pháp

Đầu năm 2017, thôn Nam Đường, xã Nam Cao (Kiến Xương) đã khánh thành bia chiến công đánh Pháp năm 1953 nhằm ghi lại dấu tích lịch sử đánh giặc giữ làng của quân và dân địa phương.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thôn Nam Đường (nay thuộc xã Nam Cao) được sáp nhập vào xã Đình Phùng, cùng với 4 thôn khác là Cao Bạt, Nam Huân, Cao Trung và Cao Bạt Nang. Đình Phùng khi ấy trở thành một xã đất ruộng, người đông, tạo ra vị thế một làng kháng chiến lớn mạnh để đánh thực dân Pháp. Đầu năm 1950, quân Pháp huy động lực lượng thủy, lục, không quân đánh chiếm các huyện trong tỉnh Thái Bình. Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã Đình Phùng, Ban Chỉ huy xã đội, thôn Nam Đường đã thành lập Ban Chỉ huy thôn đội và thành lập Trung đội du kích thôn, ban đầu có 30 người, sau tăng lên 60 người. Vũ khí của Trung đội du kích được trang bị rất thô sơ, lúc đầu chỉ có một khẩu súng trường và 30 quả lựu đạn mìn, 40 quả mìn; ngoài ra du kích tự chế tạo bàn chông, mìn tấu, búp da... Trung đội du kích khẩn trương rào làng, đắp ụ chiến đấu, đào giao thông hào,



Bia chiến công đánh Pháp năm 1953 tại cầu Bồ Hòn, thôn Nam Đường (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương).

hố cá nhân, hầm bí mật sẵn sàng chiến đấu. Sau khi được bộ đội huấn luyện cách đánh du kích, rải mìn, bẫy chông và cách phối hợp với bộ đội để đánh địch, Trung đội du kích thôn đã ngày đêm tuần tra canh gác, phòng, chống địch đến càn quét, vây ráp; ban đêm cùng với dân quân đi phá đường 39B chống địch hành quân và bao vây đồn bốt giặc ở quanh vùng.

3 ngày đêm, đến sáng ngày 18/12/1953, địch rút quân về qua đường làng đi qua gốc cây bồ hòn ở đầu cầu Bồ Hòn qua sông Cầu sang xã Thanh Tân (nay mang tên cầu Bồ Hòn). Cầu ngày ấy còn làm bằng tre, muốn qua sông phải đi từng người một nên quân địch phải dồn lại trên cầu rất đông để chờ qua cầu. Một tên địch đã thật sự hoảng sợ chông la lối kêu khóc nên nhiều tên khác phải vây lại để cứu đồng bọn. Trong lúc hỗn loạn thì một tên lính dẫm vào quả mìn cóc, quả mìn bật lên cao gần một mét nổ tung làm 15 tên khác thương vong trong đó có cả một tên sĩ quan Pháp. Địch phải gọi xuống máy và máy bay trực thăng hộ tống đưa xác về thị xã Thái Bình.

Chiến công trên do tổ du kích Nguyễn Duy Xuân cài đặt chông, mìn. Tại hội nghị thi đua tổng kết khen thưởng chiến tranh du kích Quán khu 3, cá nhân đồng chí Nguyễn Duy Xuân được tuyên dương chiến sĩ thi đua. Tổng kết sau 9 năm đánh Pháp, về thiết hại: thôn Nam Đường có 9 chiến sĩ du kích hy sinh, 5 đồng chí bị thương, 25 người dân vô tội bị giặc sát hại, trên 300 nóc nhà bị giặc thiêu đốt; nhiều trâu, bò,

NGÀNH CÔNG AN

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, dịp nghỉ lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và ngày Quốc tế lao động (1/5), công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) bảo đảm mọi hoạt động diễn ra an toàn.

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Thành phố là địa bàn trọng điểm về ANTT, ATGT, do đó để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và

ngày Quốc tế lao động, Công an thành phố đã huy động lực lượng, phương tiện, xây dựng phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm. Trong đó chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các phường, xã chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt các đối tượng, địa bàn quản lý cơ sở. Kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động. Tập trung lực lượng tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục 24/24 giờ tại các địa bàn trọng điểm, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao

thông, cảnh sát trật tự làm tốt công tác bảo đảm ATGT, trong đó tập trung tại các địa bàn trọng điểm như khu vực Bến xe Khách thành phố Thái Bình, khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các ngã tư, ngã ba và các tuyến trọng điểm, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc giao thông...

Thượng tá Nhâm Ngọc Bình, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã tăng cường tối đa lực lượng, mở đợt cao điểm tuần công trấn áp tội phạm tập trung vào các đối tượng, tuyến, địa bàn; quản lý chặt chẽ số đối tượng hình sự, ma túy. Tăng cường công tác

quản lý các địa điểm kinh doanh có điều kiện về ANTT; kiểm tra thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tàng trữ trái phép ngoài xã hội, không để tội phạm, phần tử xấu lợi dụng hoạt động phạm tội.

Trung tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh cho biết: Trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay trùng với ngày nghỉ nên thời gian kéo dài 4 ngày, do đó lưu lượng phương tiện giao thông trên địa bàn tăng mạnh, để bảo đảm ATGT cho nhân dân đi lại và vui chơi, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như: Đầy mạnh



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra phương tiện hoạt động, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

các hoạt động tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến đường trọng yếu, nhất là các khu vực trọng điểm, lễ hội, hoạt động du lịch, vui chơi giải trí và đầu mối giao thông trọng điểm. Phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện kiểm tra, rà soát bố sung hệ thống biển báo, đèn tín

hiệu giao thông, đặc biệt là các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong, hẹp, tầm nhìn hạn chế; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: chở vượt năng tải, vượt biển báo, đèn tín

côn, quy định tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, tránh, vượt sai quy định; không đội mũ bảo hiểm; phương tiện thủy không có phao cứu sinh cho hành khách...; chống đua xe trái phép; không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trong dịp nghỉ lễ.

Trung tá Nguyễn Quốc Vương, Chánh Văn phòng Công an tỉnh cho biết: Cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm ANTT, công an các đơn vị, địa phương còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin, bài phản ánh những chiến công xuất sắc của lực lượng công an trên mặt trận bảo đảm ANTT, gương người tốt, việc tốt trong tổ quốc, đấu tranh và trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

NGUYỄN TÙNG